



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน โทร.๐๕๖-๖๒๑๐๐๘ , ๓๕๕ ต่อ ๓๓๙
ที่ พจ ๐๐๓๓.๒๐๔/ผ.๗๗๖ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเปิดเผยการดำเนินงานของหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาทุจริตในหน่วยงาน โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และการให้องค์ความรู้ในหน่วยงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับความคิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความตระหนัก และมีจิตสำนึกได้ ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ได้รับมอบหมายและเชิญคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ในการนี้ ได้ดำเนินการประกาศ ประชาสัมพันธ์ แก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถึง และจากการกำกับติดตาม ไม่พบว่ามีปัญหาการทุจริตในการทำงาน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ รายงานผลการกำกับติดตามปัญหาการป้องกันการทุจริตในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านทาง Google Form ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และนำรายงานดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอดิษฐ์ ศรีทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ

- ขอบ/อนุมัติ
- ลงนามแล้ว

(นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน	
โอกาส / ความเสี่ยง	๑. การจัดหาพัสดุ ๒. การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วน ๓. การใช้รถราชการ
สถานะของการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ให้ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ ประกาศมาตรการนโยบายและ เผยแพร่ให้ผู้รับบริการรับทราบ แสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนและเจตนาารมณ์ ในการไม่รับของขวัญ ให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีช่องทาง การร้องเรียน กรณีที่มีการกระทำผิด	

(นายอดิษฐ์ ศรีทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ